

CÁC CÔNG TY CHÂU ÂU TƯ VẤN VỀ DU LỊCH VÀ NGÀNH CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thành phố Đà Nẵng cần cải thiện cơ sở hạ tầng, quy định và nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch và công nghệ cao để thu hút các nhà đầu tư châu Âu, đại diện các công ty châu Âu tại cuộc đối thoại tổ chức vào ngày 14/6 tại thành phố.

Cuộc đối thoại, cùng với buổi lễ giới thiệu Sách Trắng 2018, được tổ chức bởi Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và văn phòng đại diện tại khu vực miền Trung, với sự tham gia của đại diện của hơn 20 doanh nghiệp châu Âu và các quan chức Đà Nẵng.

Ông José Sánchez-Barroso, đại diện của EuroCham ở miền Trung Việt Nam, lưu ý rằng Đà Nẵng đã thu hút một lượng lớn khách du lịch Hàn Quốc; tuy nhiên, thành phố nên đa dạng hóa thị trường nguồn du lịch của mình để bao gồm các nước châu Âu.

Thành phố có thể kết nối với các điểm đến trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan, để thu hút nhiều du khách châu Âu hơn và tạo điều kiện cho các công ty châu Âu đến Đà Nẵng tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Ông khuyến khích chính quyền thành phố thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố trong khi vẫn duy trì chính sách bảo vệ môi trường.

Ông Thanos Lionsatos, giám đốc kinh doanh và tiếp thị của Pullman Danang Beach Resort, nhấn mạnh hai thiếu sót lớn của ngành du lịch thành phố: thiếu ý thức chủ động trong cả việc quảng bá và cung cấp cho các sự kiện quốc tế.

Theo Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2017, các tổ chức và tập đoàn nước ngoài đã chú ý hơn đến thành phố, coi đây là địa điểm tổ chức các sự kiện quy mô lớn, vì vậy thành phố nên chủ động hơn về việc đáp ứng nhu cầu như vậy, ông Lionsatos nhận xét.

Ngoài du lịch, các doanh nghiệp châu Âu đã thể hiện sự quan tâm của họ đối với lĩnh vực công nghệ cao của Đà Nẵng vì thành phố đã đưa ra các ưu đãi cho các nhà đầu tư tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, một trong ba khu công nghệ cao tại Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hải Minh, giám đốc bộ phận thuế và luật pháp tại Mazars Việt Nam, nói với những người tham gia trong cuộc đối thoại rằng ngoài các chính sách ưu đãi, các công ty châu Âu cần một môi trường đầu tư đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Đặng Ngọc Hải, giám đốc chi nhánh Axon Active Vietnam tại Đà Nẵng cho biết, các doanh nghiệp này cũng chú ý đến lực lượng lao động công nghệ cao của thành phố, và vẫn chưa đủ tiêu chuẩn cho lực lượng lao động công nghệ cao của thành phố.

Chủ tịch UBND TP HCM ông Huỳnh Đức Thọ cho biết ngành du lịch và công nghệ cao sẽ sớm trở thành hai lĩnh vực chính của thành phố và cam kết chỉ đạo các cơ quan liên quan làm việc với các thành viên EuroCham để thảo luận về các cơ hội hợp tác.

Năm nay, thành phố sẽ công khai thủ tục đăng ký đầu tư để giúp các doanh nghiệp dễ dàng đầu tư và cắt giảm chi phí không chính thức, ông Huỳnh Liên Phương, Phó Giám đốc Cơ quan xúc tiến đầu tư Đà Nẵng lưu ý.

Đến tháng 6, các doanh nghiệp châu Âu đã đầu tư 219 triệu USD vào 73 dự án trên toàn thành phố, trong đó các nhà đầu tư Pháp chiếm 40,5% tổng mức đầu tư.

Tại cuộc đối thoại, Bà Catherine McKinley, giám đốc trường quốc tế Greenshoots, tuyên bố trường của cô phải trả một khoản phí là 2.000 đô la Mỹ cho mỗi giáo viên quốc tế từ TP HCM để làm việc tại Đà Nẵng và Hội An. Bên cạnh đó, trường học của cô đã phải đối mặt với nhiều trở ngại trong việc áp dụng nhiều thủ tục hành chính khác nhau.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết quy định này do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ban hành. Chính quyền thành phố hứa sẽ phối hợp với chi nhánh Đà Nẵng của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để gửi khiếu nại của Catherine McKinley tới Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần tạo điều kiện cho các hoạt động của trường quốc tế.